

ร่างมติสังคมสูงวัย 1 ด้านเศรษฐกิจ

1 สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ว่าด้วยนโยบายรองรับสังคมสูงวัย

2 ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

3 4 การออมเพื่อสังคมสูงวัย

5
6 นโยบายสาธารณะว่าด้วยการออมเพื่อสังคมสูงวัย เพราะจำเป็นต้องมีระบบสนับสนุนทางด้าน
7 เศรษฐกิจที่จะช่วยให้ชีวิตมีความมั่นคง มีศักดิ์ศรี และสามารถวางแผนหรือคาดการณ์เส้นทางการดำเนิน
8 ชีวิตที่ดีพอสมควร เพื่อให้มีการเพิ่มมูลค่าของทรัพย์สินที่ผู้สูงอายุหรือผู้กำลังจะก้าวไปเป็นผู้สูงอายุจะ
9 สามารถออมได้ เพื่อให้เป็นไปในลักษณะเศรษฐกิจอายุวัฒน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การออมเงินทุน
10 ธนาคารต้นไม้เพื่อการออม รวมทั้งการออมรูปแบบอื่นๆ โดยดำเนินการต้องบูรณาการทั้งภาครัฐ เอชน
11 วิชาการ และภาคประชาชนเองด้วย

12
13 สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ว่าด้วยนโยบายรองรับสังคมสูงวัย

14 ได้พิจารณารายงานเรื่อง สถานการณ์ นโยบาย มาตรการและกลไกเพื่อนโยบายสาธารณะรองรับ
15 สังคมสูงวัยของประเทศไทย

16 รัับทราบถึง ความสำคัญของการสนับสนุนบูรณาการของหน่วยงานต่างๆ ภาครัฐ องค์กร
17 ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคการศึกษา เอกชน ประชาสังคม ร่วมกันประสาน ส่งเสริม และสนับสนุน เพื่อ
18 การออมสำหรับสังคมสูงวัยในระดับชาติและพื้นที่

19 รัับทราบถึง ความสำคัญของการออกแบบระบบการออมเพื่อสังคมสูงวัย เพื่อให้มีการเตรียม
20 ความพร้อมเรื่องการออมเพื่อสังคมสูงวัยของภาคส่วนต่างๆ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถรับมือ
21 กับดุลการเงินที่เปลี่ยนแปลงตามสังคมสูงวัยได้อย่างทันการณ์

22 ตระหนักถึง การสร้างระบบสนับสนุนการออมทางการเงินที่เพียงพอสำหรับสังคมสูงวัยในอนาคต
23 เช่น การฝากเงิน และการเข้าร่วมกองทุนการออมแห่งชาติ

24 จำเป็นต้อง มีการรับรองและการส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการออม เพื่อให้มีการสนับสนุน
25 การปลูกและนำไม้ยืนต้นมาเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในการออมสำหรับการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
26 สังคมผู้สูงอายุ

27 ตระหนักถึง ความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อจัดให้มีและดำเนินการ
28 ระบบการสนับสนุนในการลงทุนเพื่อการปลูกไม้ยืนต้น และระบบการสนับสนุนการออมแบบอื่นๆ

1 จึงมีมติดังนี้

2 **การออกแบระบบการออมเพื่อสังคมสูงวัย**

3 ๑. ขอให้กองทุนการออมแห่งชาติ ทำหน้าที่ประสานงาน หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
4 ประมวล วิเคราะห์ และนำเสนอ สถานการณ์ แนวทาง และปัญหาอุปสรรคของการออมของครัวเรือนใน
5 ภาพรวมของทั้งประเทศ เพื่อให้เห็นสถานการณ์ แนวโน้ม กลุ่มครัวเรือนที่มีความเสี่ยง ปัญหา และ
6 แนวทางในการปฏิบัติ

7 ๒. ขอให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนการทำงานขององค์กรชุมชนในพื้นที่ เช่น
8 สถาบันการเงินชุมชน กลุ่มออมทรัพย์ โรงเรียน สหภาพแรงงาน ชมรม ฯลฯ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
9 การออมเพื่อสังคมสูงวัยในรูปแบบต่างๆ ในท้องถิ่นนั้น โดยประสานงานกันอย่างใกล้ชิดกับองค์การ
10 ปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะของศูนย์ข้อมูลและศูนย์ปฏิบัติการเพื่อการออมในระดับท้องถิ่น

11 ๓. ขอให้สถาบันการศึกษา สถาบันวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษา พัฒนาองค์ความรู้รูปแบบการเรียน
12 การสอนว่าด้วยการออมและการจัดการเงินครัวเรือน ที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มวัยและแต่ละกลุ่มประชากร
13 เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีและเพิ่มข้อมูลทางเลือกเกี่ยวกับการออม/การจัดการการเงินสำหรับประชาชน

14 **การสนับสนุนการออมทางการเงิน**

15 ๔. ขอให้กองทุนการออมแห่งชาติ พิจารณาทบทวน

16 ๔.๑ ปรับเกณฑ์การเข้าร่วมกองทุนให้มีความครอบคลุมประชากรกลุ่มต่างๆ มากขึ้น เช่น ผู้
17 ที่อายุมากกว่า ๖๐ ปี

18 ๔.๒ พัฒนารูปแบบการฝากเงินที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้น และมีต้นทุนในการทำธุรกรรม
19 (เช่น การฝากเงิน) ให้ต่ำที่สุด

20 ๔.๓ ขยายจำนวนสถาบันการเงินที่เข้าร่วมกับกองทุน เช่น สถาบันการเงินชุมชนที่มี
21 มาตรฐานการดำเนินการ

22 ๔.๔ สนับสนุนเงินสมทบของรัฐบาลเพียงพอที่จะให้มีแรงจูงใจในการออมระยะยาวเพิ่มขึ้น

23 ๕. ขอให้ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ดำเนินการเสนอรัฐบาลพิจารณาเปิดโอกาสให้เงิน
24 สนับสนุน/ช่วยเหลือในรูปแบบสวัสดิการแบบต่างๆ เช่น บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงิน
25 อุดหนุนเด็กเล็ก สามารถนำไปใช้ในการออมเพื่อสังคมสูงวัยโดยตรงได้ด้วย นอกเหนือจากการใช้เพื่อลด
26 ค่าครองชีพในรูปแบบที่เป็นอยู่เท่านั้น

27 **การรับรองและการส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการออม**

28 ๖. ขอให้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับรองสิทธิของผู้ปลูกไม้ยืนต้นในการตัด/
29 แปรรูป/จำหน่ายไม้ยืนต้นที่ปลูกขึ้นในพื้นที่กรรมสิทธิ์ของตนเอง ทั้งที่จะนำมาใช้ในครัวเรือน และใช้เพื่อ
30 การจำหน่าย เพื่อที่จะได้เป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าสำหรับการออมเพื่อเตรียมเข้าสู่ความเป็นผู้สูงอายุใน
31 อนาคต

1 ๗. ขอให้ กระทรวงการคลัง ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาคเอกชน
2 และภาคประชาชน ดำเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรลงทุนปลูกและดูแลไม้ยืนต้นในพื้นที่กรรมสิทธิ์ส่วน
3 บุคคล ส่งเสริมให้ชุมชนปลูกและดูแลรักษาไม้ยืนต้นในพื้นที่สาธารณประโยชน์/พื้นที่ที่ชุมชนดูแลรักษา
4 และส่งเสริมให้ประชาชนร่วมลงทุนในการปลูก/ดูแลรักษาไม้ยืนต้นเพื่อเป็นสวัสดิการระยะยาวของตน
5 ผ่านกองทุนพันธบัตรป่าไม้ (หรือวอนธนกิจ)

6 ๘. ขอให้กรมป่าไม้ ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จัดทำระบบฐานข้อมูลการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการ
7 ออมสำหรับเกษตรกร ชุมชน และประชาชน ทั่วไป แบบออนไลน์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผน
8 จัดการการปลูกไม้ยืนต้น ทั้งการป้องกันความเสี่ยง การกระจายความเสี่ยง การประกันความเสี่ยง และ
9 การจัดการโลจิสติกส์ เพื่อการใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้ในช่วงเวลาที่เหมาะสม

10 ๙. ขอให้กรมป่าไม้ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัย ภาคเอกชน และภาค
11 ประชาชน พัฒนางองค์ความรู้ และออกแบบระบบการจัดการความรู้และการสืบค้นข้อมูลอัตโนมัติ ที่
12 เกี่ยวข้องกับการปลูกและการดูแลรักษาไม้ยืนต้น ตั้งแต่การเลือกพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมกับภูมินิเวศ อัตรา
13 การเจริญเติบโตของไม้ยืนต้นแต่ละสายพันธุ์ในแต่ละภูมินิเวศ รูปแบบการปลูกและการสร้างรายได้เสริม
14 ในระหว่างการปลูกไม้ยืนต้น แนวทางการดูแลรักษาและการตกแต่งทรงพุ่มของไม้ยืนต้น ข้อมูลราคาเนื้อ
15 ไม้ยืนต้นตามเวลาจริง และรูปแบบแนวทางการนำไม้ยืนต้นไปใช้ประโยชน์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการลงทุน
16 ในการปลูก/ดูแลรักษา/ใช้ประโยชน์ไม้ยืนต้นของประชาชน

17 ระบบการสนับสนุนในการลงทุนเพื่อการปลูกไม้ยืนต้นของภาครัฐ

18 ๑๐. ขอให้ กระทรวงการคลังและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างระบบการ
19 ลงทุนปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่ของรัฐ โดยแบ่งการใช้ประโยชน์ออกเป็น ๓ ส่วนคือ ส่วนที่หนึ่ง เป็นของ
20 เกษตรกรผู้ปลูกและดูแลไม้ยืนต้นในพื้นที่ที่กำหนด ส่วนที่สอง เป็นของประชาชนผู้สนับสนุนเงินลงทุนใน
21 กองทุน/พันธบัตรป่าไม้ และส่วนที่สาม เป็นไม้ยืนต้นที่เหลือเป็นสภาพป่าสมบูรณ์ของรัฐ/พื้นที่
22 สาธารณประโยชน์

23 ๑๑. ขอให้กระทรวงการคลัง โดยความร่วมมือของภาคเอกชนและภาคประชาสังคม จัดตั้ง
24 กองทุน/พันธบัตรป่าไม้ (หรือวอนธนกิจ) เพื่อทำหน้าที่เป็นคนกลางในการระดมทุนจากประชาชน การ
25 ลงทุนปลูกและดูแลรักษาไม้ยืนต้นในพื้นที่ของรัฐ/พื้นที่สาธารณประโยชน์ การจัดการความเสี่ยงในการ
26 ปลูก/ดูแลรักษาไม้ยืนต้น และการแบ่งปันผลประโยชน์ระยะยาวจากการลงทุนในการปลูกไม้ยืนต้นใน
27 พื้นที่ของรัฐ/พื้นที่สาธารณประโยชน์ให้กับเกษตรกร (หรือชุมชน) ผู้ปลูก/ดูแลรักษา ประชาชนผู้ลงทุน
28 และคืนพื้นที่ป่าไม้ให้รัฐบาลเมื่อครบกำหนดการลงทุน

29 ๑๒. ขอให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังพัฒนามาตรการทางการคลังเพื่อสนับสนุนการปลูกไม้ยืน
30 ต้นเพื่อการออม ตัวอย่างเช่น การลดหย่อนภาษีที่ดินสำหรับผู้ลงทุนปลูกไม้ยืนต้นในที่ดินกรรมสิทธิ์ส่วน
31 บุคคล การลดหย่อนภาษีรายได้ส่วนบุคคลสำหรับประชาชนผู้ลงทุนในการปลูกไม้ยืนต้น การให้เงิน
32 อุดหนุนสำหรับชุมชนที่ลงทุนในการปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่สาธารณะ เป็นต้น

33

1 **การสนับสนุนการออมในรูปแบบอื่น ๆ**

2 ๑๓. ขอให้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงการคลัง ออกแบบ
3 ระบบและมาตรการการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ และสนับสนุนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อผู้มีรายได้น้อย
4 และปานกลาง เช่น โครงการบ้านมั่นคง เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงบ้านที่อยู่อาศัยและอาหารมีทรัพย์สินของ
5 ประชาชน อันจะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย และเพิ่มศักยภาพในการออมเงินระยะยาวของประชาชน ทั้ง
6 โดยการออมเงินและโดยการออมผ่านมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์

7 ๑๔. ขอให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมมือกับหน่วยงานส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง และกลุ่ม
8 เกษตรกร/กลุ่มอาชีพในพื้นที่ในการสนับสนุนการออมในรูปแบบของการปลูกสัตว์เช่น การเลี้ยงวัว เลี้ยง
9 แพะ ที่สามารถเป็นจุดเริ่มต้นของการออมในรูปแบบอื่นๆ ต่อไป